

**Mấy kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện
mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta trên toàn bộ
diện tích cấy lúa của Tỉnh uỷ Thái-bình**

Ngô Duy Đông

Bí thư Tỉnh uỷ Thái- bình

Thái Bình được vinh dự là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cấy lúa. Đây là kết quả phấn đấu tập thể của nhân dân và đảng bộ Thái-bình trong tình hình cả nước có chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đây cũng là kết quả thi hành các Nghị quyết của Trung ương Đảng về nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, về ba cuộc cách mạng: *kỹ thuật, quan hệ sản xuất, tư tưởng và văn hoá*, trong điều kiện cụ thể của Thái-bình.

Tỉnh uỷ Thái- bình đã lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cấy lúa như thế nào? Có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì? Để trả lời câu hỏi này một cách đầy đủ và toàn diện, Tỉnh uỷ chúng tôi đã chủ trương mở rộng dân chủ nội bộ nhằm phát huy trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, tiến hành sơ kết và tổng kết các mặt công tác của địa phương. Trong phạm vi bài báo dưới đây, tôi chỉ xin phép giới thiệu để các đồng chí cùng tham khảo một số kinh nghiệm cụ thể có liên quan đến hoạt động của Tỉnh uỷ về các mặt:

- Công tác tư tưởng.
- Công tác tổ chức.
- Tác phong chỉ đạo.

I - Một số vấn đề về công tác tư tưởng

Là một trong những tỉnh thuộc vùng trọng điểm lúa của miền Bắc, Thái-bình đã đặt cho mình trong thời gian thực hiện kế hoạch hai năm 1966 – 1967 nhiệm vụ phải phấn đấu đạt bằng được chỉ tiêu 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cấy lúa.

Dưới ánh sáng của các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, lần thứ 12 về tình hình, nhiệm vụ mới, chúng tôi đã nhận thức được rõ thêm vị trí và trách nhiệm của Thái-bình: là một tỉnh nông nghiệp lớn, Thái-bình một mặt phải góp phần tích cực cùng quân, dân cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, mặt khác phải đẩy mạnh sản xuất phát triển không ngừng, làm cho nông nghiệp không những không bị dấn chân tại chỗ trong chiến tranh, mà ngược lại, còn được đẩy mạnh nhằm cung cấp lương thực đầy đủ cho bộ đội và đảm bảo đời sống bình thường cho nhân dân.

Một vấn đề tư tưởng có tính chất bao trùm đã được đặt ra trong đảng bộ chúng tôi: Liệu Thái-bình có thể đạt được mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta không? và làm thế nào có thể đạt được mục tiêu đó? Quá trình học tập, vận dụng và thi hành các Nghị quyết của Trung ương cũng là quá trình nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên Thái Bình đối với đặc điểm và khả năng tiềm tàng của Thái Bình, đối với nhiệm vụ chuyển hướng kinh tế phù hợp với tình hình cả nước có chiến tranh, đối với yêu cầu của ba cuộc cách mạng về kỹ thuật, về quan hệ sản xuất, về văn hoá và tư tưởng, nhằm chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tích đã đạt được qua những năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng, những kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất đã được đảng bộ tích lũy từ trước đến nay, tinh thần lao động cần cù và kinh nghiệm thâm canh tăng năng suất lúa của nhân dân Thái-bình, tính hơn hẳn của nền kinh tế tập thể hợp tác xã, sự chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương... đó là những căn cứ để đảng bộ Thái-bình xây dựng sự nhất trí và niềm tin vững chắc vào mục tiêu phấn đấu đã đề ra.

Đồng thời, xuất phát từ nhận thức rằng mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta là mục tiêu phấn đấu tập thể của toàn đảng bộ, của toàn thể nhân dân, từ nhận thức rằng 5 tấn thóc một héc-ta không chỉ là kết quả lãnh đạo và chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp mà còn là kết quả lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng về các mặt tư tưởng, tổ chức trên các lĩnh vực sản xuất, chiến đấu, Tỉnh uỷ chúng tôi đã hướng cho các ngành, các cấp phục vụ nhiệm vụ trung tâm là sản xuất, chiến đấu, xoay quanh mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta để quán triệt và vận dụng tốt các nghị quyết của Trung ương vào điều kiện cụ thể của địa phương, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cố gắng hoàn thành với mức tốt nhất mọi yêu cầu của cách mạng. Thực tiễn phấn đấu nhằm đạt mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta từng bước đã giúp cán bộ và đảng viên Thái-bình giác ngộ sâu sắc rằng muốn đạt được mục tiêu 5 tấn, đương nhiên Tỉnh uỷ và các ngành, các cấp phải quán triệt đường lối thâm canh tăng năng suất lúa của Đảng, một mặt, có phương hướng sản xuất nông nghiệp và biện pháp đúng đắn, kết hợp khoa học kỹ thuật với kinh nghiệm làm ăn lâu đời của nông dân, chỉ đạo chặt chẽ các khâu kỹ thuật và thời vụ ..., mặt khác phải quán triệt và thi hành tốt Nghị quyết của Trung ương về công tác tư tưởng trong tình hình mới, Nghị quyết về cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, Nghị quyết về cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ “bốn tốt”... Tất cả các mặt công tác này được gắn bó với nhau, hỗ trợ nhau, và cùng góp phần động viên nhiệt tình và sự cố gắng của quần chúng, cùng góp phần nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng trong quá trình sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ xâm lược.

Tỉnh uỷ chúng tôi đã đặt vấn đề là phải làm thế nào cho mỗi cán bộ, đảng viên, trên vị trí cụ thể của mình, hiểu rõ nội dung và mục tiêu phấn đấu chung của toàn đảng bộ, đồng thời hiểu rõ mình phải và có thể làm được gì để đóng góp vào cố gắng chung. Đối với cán bộ, đảng viên ở

Thái- bình, trong thời gian vừa qua, mục tiêu 5 tấn thóc trên một héc-ta được xem như một mệnh lệnh chiến đấu, như sợi chỉ đỏ xuyên qua tư tưởng, hành động của mỗi người trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Quyết tâm của Đảng được biến thành quyết tâm của toàn dân trong tỉnh, thông qua các phong trào thi đua sôi nổi của quần chúng: phong trào thi đua đua đuổi, kịp và vượt hợp tác xã Tân Phong, lá cờ đầu về năng suất lúa toàn tỉnh; phong trào thi đua lập thành tích ghi “sổ vàng 5 tấn chống Mỹ, cứu nước”; phong trào thi đua giành danh hiệu “dũng sĩ 5 tấn” trong thanh niên...

Đề động viên nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, gây nên một không khí phấn khởi, tin tưởng lẫn nhau và tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp, chúng tôi đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng tình cảm cách mạng chân thành trong đảng bộ, tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. Trước kia, cấp trên về kiểm tra phong trào ở cơ sở thường chỉ nặng về phê phán khuyết điểm, ít đi sâu nghiên cứu và giúp đỡ cấp dưới khắc phục khó khăn, thành thử, cán bộ cấp dưới ít muốn gặp cán bộ cấp trên, sợ bị cấp trên “trù” nhiều hơn là lo lắng đến trách nhiệm trước Đảng và quần chúng. Thậm chí có nơi cán bộ cấp dưới còn che dấu nhược điểm và những vấn đề tồn tại của phong trào địa phương, không dám thành thật báo cáo với cán bộ cấp trên về tình hình thực tế của các mặt công tác. Đương nhiên, nói xây dựng tình cảm cách mạng trong nội bộ Đảng không có nghĩa là nói bỏ qua khuyết điểm của nhau, không có nghĩa là cán bộ trên, dưới gặp nhau chỉ xuê xoa xong chuyện, cùng nhau hoan hỉ rồi chia tay ra về. Vấn đề ở đây là tạo nên một bầu không khí tin cậy, thông cảm với nhau, trên dưới cùng có trách nhiệm hoàn thành tốt các Nghị quyết của Đảng. Nhờ đó, Tỉnh uỷ Thái Bình đã động viên được nhiệt tình và quyết tâm của cán bộ, đảng viên vượt qua nhiều thử thách gay go, do thiên tai và địch hoạ gây ra, để giành thắng lợi. Vụ mùa năm 1964, năm

1965, bệnh vàng lụi đã gây tổn thất nặng nề cho Thái-bình: có nơi như Vũ-tiên, chỉ thu được bình quân 30 – 40 ki-lô-gam một sào Bắc bộ. Nhưng cán bộ và đảng viên Thái-bình đã không dao động và không nản lòng, vẫn quyết tâm tổ chức lãnh đạo quần chúng phấn đấu nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. Kết quả là vụ chiêm năm 1965 chúng tôi đạt 24,06 tạ/héc-ta, và cả năm 1966, chúng tôi đã đạt trên 5 tấn/héc-ta trên toàn bộ diện tích cấy lúa toàn tỉnh trong điều kiện giặc Mỹ mở rộng oanh tạc miền Bắc và thiên tai (hạn, úng, sâu, bệnh...), liên tiếp xảy ra.

II – Một số vấn đề về công tác tổ chức

Gắn liền với công tác tư tưởng nhằm quán triệt tinh thần các nghị quyết của Trung ương về tình hình nhiệm vụ mới, nhằm động viên quyết tâm và nhiệt tình của cán bộ, đảng viên đối với yêu cầu phấn đấu giành 5 tấn thóc một héc-ta, Tỉnh uỷ Thái-bình đã thật sự coi trọng công tác tổ chức, đặc biệt là nhiệm vụ nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở nông thôn, nhiệm vụ bồi dưỡng và đào tạo cán bộ đáp ứng với đòi hỏi của công tác thâm canh và của các mặt công tác khác trong điều kiện sản xuất và chiến đấu mới.

Vận dụng Nghị quyết của Trung ương về cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt” vào điều kiện cụ thể của Thái Bình trong quá trình phấn đấu đạt mục tiêu 5 tấn thóc một héc-ta, chúng tôi đã đặt vấn đề phải kết hợp với cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã để chấn chỉnh lại tổ chức chi bộ sao cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo các hợp tác xã đã được thống nhất theo quy mô lớn, tiến tới mỗi xã có một đảng uỷ, mỗi hợp tác xã có một chi bộ, mỗi đội sản xuất có một tổ đảng, đồng thời phải mở rộng đội ngũ của Đảng, tăng cường phát triển Đảng vào những phần tử thanh niên ưu tú, tạo thêm điều kiện cho chi bộ dễ dàng tiếp thụ phương hướng sản xuất mới, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và cải tiến cách làm ăn trong nông nghiệp.

Để thực hiện yêu cầu trên đây, trong thực tế chúng tôi đã phải khắc phục tư tưởng hẹp hòi, bảo thủ và tư tưởng tiêu cực của một bộ phận đảng viên cũ (trong số này có hiện tượng xem thường lực lượng trẻ, thiếu tin tưởng ở khả năng của thanh niên, ít quan tâm bồi dưỡng và kết nạp thanh niên vào Đảng; lại cũng có hiện tượng an phận thủ thường, việc chung phó mặc cho lớp trẻ, quay về xây dựng cuộc sống riêng). Mặt khác, chúng tôi cũng phải khắc phục hiện tượng chủ quan, thiếu khiêm tốn học tập các đồng chí lão thành, hấp tấp và nóng vội trong một bộ phận đảng viên mới, nhằm xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ chi bộ, tăng thêm sức chiến đấu của chi bộ.

Bước vào phần đầu thực hiện chỉ tiêu cả năm đạt 5 tấn thóc một héc-ta trên toàn bộ diện tích cây lúa, Tỉnh uỷ Thái Bình đã chỉ rõ cho các ngành yêu cầu và nội dung phục vụ sản xuất nông nghiệp, động viên và tạo điều kiện cho mỗi ngành đóng góp với mức nhiều nhất, tùy theo chức năng của mình, vào phong trào thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp. Vấn đề này, trước kia đã được đặt ra, nhưng vì sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ lúc đó chưa thật chặt chẽ, nên hoặc có ngành không biết làm gì, hoặc có ngành vẫn chạy ngang, không bám sát được quỹ đạo chung của Tỉnh uỷ. Mấy năm gần đây, chúng tôi đã tích cực hướng cho các ngành về sát cơ sở, tạo điều kiện cho các ngành hiểu được thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đồng thời quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ những hiểu biết về nông nghiệp (phương hướng phát triển nông nghiệp của Đảng và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp). Nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày (45 ngày) đã được liên tiếp mở cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở huyện, xã, cán bộ chuyên môn của các ngành ở tỉnh, huyện. Mục đích của các lớp này là giúp cho cán bộ thấm nhuần đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng và nghị quyết về phương hướng phát triển nông nghiệp ở địa phương, đồng thời giúp cho cán bộ hiểu được những hiểu biết cơ bản về sự sinh trưởng và phát triển của các cây trồng chủ yếu (lúa, ngô, khoai),

về công tác chăn nuôi (lợn, trâu, bò). Kinh nghiệm đã cho chúng tôi thấy rằng: cán bộ các ngành chuyên môn một khi được tiếp xúc với thực tiễn sản xuất nông nghiệp ở cơ sở, lại được bồi dưỡng những hiểu biết về nông nghiệp, có nhiều khả năng hướng công tác của ngành mình phục vụ tốt cho nông nghiệp phát triển.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật, phát huy sự đóng góp của họ vào mục tiêu phấn đấu chung của toàn đảng bộ. Trước kia, các cán bộ khoa học kỹ thuật công tác tại các bộ phận như khí tượng, thủy văn, trại thí nghiệm, thường không biết làm gì để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo sản xuất nông nghiệp của địa phương, và chỉ biết phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu chung của ngành dọc ở trung ương. Ngay xưởng cơ khí của tỉnh cũng không biết bám lấy thực tiễn sản xuất nông nghiệp của địa phương để nghiên cứu và thực hiện yêu cầu cải tiến công cụ cho quần chúng, mà chỉ hướng vào việc thoả mãn những đơn đặt hàng của trung ương và của các nơi khác ngoài tỉnh. Vừa qua, chúng tôi đã cố gắng chấm dứt hiện tượng tiêu cực trên đây, một mặt quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ khoa học kỹ thuật về đường lối của Đảng và nhiệm vụ của đảng bộ, giúp cho cán bộ khoa học kỹ thuật nắm được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương theo hướng thâm canh tăng năng suất, mặt khác mạnh dạn giao cho họ nghiên cứu thí nghiệm, và đề xuất với Tỉnh uỷ những biện pháp về mặt kỹ thuật, phối hợp công tác của bộ phận cán bộ làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, các trại thí nghiệm, các nơi trọng điểm, với bộ phận cán bộ công tác trong phong trào quần chúng, có kế hoạch sử dụng những công trình nghiên cứu tìm tòi của họ trong quá trình chỉ đạo thâm canh, tạo điều kiện cho họ giúp Tỉnh uỷ sơ kết và tổng kết các vấn đề về mặt kỹ thuật. Nhờ vậy, ở Thái Bình, trong những năm qua, chúng tôi đã động viên được tinh thần phấn khởi và ý thức trách nhiệm của cán bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng giúp đỡ họ tự rèn luyện và nâng cao trình độ của bản thân.

Vấn đề phát huy tác dụng của các giới như Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ... cũng được Tỉnh uỷ thật sự quan trọng. Đối với Đoàn thanh niên, Tỉnh uỷ Thái-bình đã trao nhiệm vụ chủ yếu là động viên và tổ chức thanh niên đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật, làm nòng cốt giúp hợp tác xã giải quyết nhưng công tác khó khăn nhất trong quá trình thâm canh. Phong trào thi đua giành danh hiệu “dũng sĩ 5 tấn” đã gây nên một khí thế tiến công sôi nổi của thanh niên Thái-bình trên mặt trận sản xuất. Qua phong trào này, một mặt chúng tôi đã tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao trình độ của mình về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, giác ngộ thêm về vai trò của mình trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, mặt khác đã tạo cơ hội để cho những phần tử ưu tú được bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng, mở rộng hành ngũ của Đảng vào thanh niên. Hiện nay, phần lớn công việc của hợp tác xã là do phụ nữ đảm nhiệm. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ huyện, xã có kế hoạch lãnh đạo và giúp đỡ cho các cấp bộ của Hội, tùy theo điều kiện từng địa phương, đẩy mạnh các mặt hoạt động xã hội; giúp cho phụ nữ có điều kiện yên tâm và phấn khởi sản xuất, đồng thời qua thực tiễn công tác, quan tâm dìu dắt và đề bạt những cán bộ phụ nữ vào những vị trí xứng đáng.

Có thể cho rằng bài học kinh nghiệm lớn nhất mà chúng tôi đã thu hoạch được trong chỉ đạo tổ chức vừa qua ở Thái Bình là đã cố gắng phấn đấu để hướng được mọi nỗ lực của cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn, của bộ máy các ngành và các cấp vào mục tiêu phấn đấu chung của đảng bộ, một mặt nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mặt khác phát huy hiệu lực của các cơ quan tham mưu, kết hợp các mặt công tác xoay quanh quỹ đạo chính là sản xuất, chiến đấu, nhằm đạt 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cây lúa.

III – Một số vấn đề về tác phong chỉ đạo

Trong mấy năm qua, một số tiến bộ về phương pháp và tác phong chỉ đạo của Tỉnh uỷ cũng đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của

đảng bộ. Chúng tôi đã tích cực phấn đấu nhằm khắc phục những hiện tượng: quan liêu, hình thức, giấy tờ nhiều, xa cơ sở, xa quần chúng, ... đề cao tác phong cụ thể, thiết thực, sát xã và hợp tác xã, kết hợp chỉ đạo riêng với lãnh đạo chung, xây dựng và mở rộng điển hình nhằm thúc đẩy mọi mặt công tác.

Trước kia, khi chọn hợp tác xã để chỉ đạo điển hình, chúng tôi thường bị lệ thuộc vào tình hình phát triển khách quan của phong trào, nơi nào nổi lên thì xây dựng thành điển hình, chưa thật sự chủ động, chưa xác định thật rõ yêu cầu xây dựng điển hình nhằm dứt điểm và tạo điều kiện để rút ra những kinh nghiệm mang tính chất phổ biến. Mặt khác, muốn đưa điển hình lên toàn diện, có khi chúng tôi đã tập trung cán bộ của rất nhiều ngành, giới xuống giúp đỡ, quá thiên về sự giúp đỡ của trên, chưa chú trọng đúng mức phát huy khả năng thực tế của địa phương; do đó, hoặc không thể xây dựng nổi điển hình, hoặc có được điển hình rồi, nhưng tác dụng rất bị hạn chế, điển hình không thể được nhân rộng ra. Qua việc chỉ đạo làm ruộng thí nghiệm, chúng tôi lại càng thấy giá trị to lớn của điển hình. Nhờ tỉnh, huyện, xã, hợp tác xã đều quan tâm xây dựng và chỉ đạo điển hình, chúng tôi đã thấy được khả năng của từng vùng về mọi mặt, từ đó mà rút ra được những kết luận về biện pháp thâm canh thích hợp. Hiện nay, ngoài hai hợp tác xã Tân Phong và Tân Hưng Hoà vẫn giữ vững lá cờ đầu, không ngừng nâng cao sản lượng lúa, cải thiện đời sống xã viên, ở Thái Bình chúng tôi đã và đang có nhiều hợp tác xã đuổi kịp và vượt Tân Phong, Tân Hưng Hoà.

Phải làm thế nào để đưa phong trào lên đồng đều? Đó cũng là mối quan tâm thường xuyên của chúng tôi trong quá trình chỉ đạo thâm canh, tăng năng suất. Bởi vì, nếu phong trào mới chỉ tiến bộ ở những điển hình và ở một số nơi khá, trong khi vẫn còn tồn tại một số nơi kém hoặc quá kém, thì mục tiêu phấn đấu chung khó có thể đạt được. Chúng tôi đã đặt vấn đề tích cực chống lồi, không để một huyện, xã, hợp tác xã quá kém,

không để một ngành dẫm chân tại chỗ năm này qua năm khác. Để thực hiện chủ trương này, hằng năm Tỉnh uỷ tiến hành nhận xét một cách toàn diện cho các huyện, giúp cho huyện có cơ sở để đánh giá phong trào của mình một cách khách quan. Huyện nào yếu về mặt gì, Tỉnh uỷ quan tâm giúp đỡ về mặt đó. Năm qua, chúng tôi đã tích cực cùng các huyện miền Bắc chống hạn, và cùng các huyện miền Nam chống úng, đi sâu vào những khó khăn cụ thể của từng huyện để giúp huyện tìm ra phương hướng và biện pháp khắc phục. Kết quả của cách chỉ đạo này là Tỉnh uỷ đã giúp đưa các huyện Phụ Dực, Duyên Đà, Thụy Anh, từ những huyện trung bình hoặc kém, tiến kịp và vượt một số huyện khá trước đây. Đồng thời chúng tôi cũng rút kinh nghiệm giúp các huyện và xã chỉ đạo chống lỗi cho các xã và hợp tác xã nhằm tiến tới không để một xã kém, một hợp tác xã kém, không để một cánh đồng, một thửa ruộng xấu. Nhờ đó trong năm qua, đã có hàng loạt xã, hợp tác xã từ kém trở thành khá, và có nhiều điển hình mới xuất hiện. Huyện Phụ Dực trước đây chỉ có xã An-kê nổi, nay hầu hết các xã đều đã và đang đuổi kịp An Khê; có những xã đã vượt An Khê... Nhiều huyện khác cũng đã có những tiến bộ tương tự.

Đạt 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cấy lúa trong năm 1966 là kết quả của tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu gian khổ của đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Nhờ quán triệt tinh thần Nghị quyết của Trung ương, vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương, nhờ những tiến bộ trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh uỷ và các cấp, Thái Bình đã giành được thắng lợi bước đầu. Đương nhiên, không phải là không có nhiều vấn đề tồn tại, đòi hỏi đảng bộ và nhân dân Thái-bình phải cố gắng không ngừng trong quá trình sản xuất và chiến đấu trong thời gian tới.